



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1549 16 tháng 3 năm 2025

Chuyển Hóa

*Chuyển hóa vô cùng duyên đạt thức
Giải phân mê chấp tự phân huyền
Thành tâm tận độ sống an yên
Khai triển chính mình tự cảm hiền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1998

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao ?
- 2) Làm người thích thì thương không thích thì ghét tại sao ?
- 3) Người chưa thanh tịnh chưa thấu triệt tình thế của chính mình tại sao ?
- 4) Thiên cơ biến chuyển bất ngờ thì phải làm sao ?
- 5) Thiên sao mới đạt pháp ?
- 6) Thiệt duyên tái hồi bằng cách nào ?
- 7) Tại sao mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả tốt ?

1) Montréal, 18/12/98 6 : 41 AM

Hỏi : Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao ?

Đáp : Thừa hơi thở cuối cùng là hơi thở dứt khoát tình đời đen bạc mà tiến hóa qua cõi khác để thực hiện cuộc sống mới

Kệ :

*Xa đời mới rõ lời chơn ngôn
Thực hiện cảm thức liệng cái công
Ràng buộc chính mình không tiến bước
Giải thông đời đạo chẳng phập phồng*

2) Montréal, 19/12/98 3 : 28 AM

Hỏi : Làm người thích thì thương không thích thì ghét tại sao ?

Đáp : Thừa làm người thích lại mê không thích lại ghét là vì người ấy chưa hiểu lấy tâm thân của chính mình, thiếu trí và thiếu thanh tịnh

Kệ :

*Không tu khó tịnh khó làm thinh
Không quý hơn sinh chẳng hiểu mình
Lưu luyến không còn sanh động loạn
Mưu đồ phá hoại lại phiền mình*

3) Montréal, 20/12/98 3 : 39 AM

Hỏi : Người chưa thanh tịnh chưa thấu triệt tình thế của chính mình tại sao ?

Đáp : Thừa người chưa thực hành nhịn nhục, chưa thấu triệt được chơn lý là gì xuất ngôn bừa bãi tạo động cho chính mình chẳng có ích chi

Kệ :

*Pháp lý mình tâm tự thực hành
Sửa mình tiến hóa lại càng thanh
Hồn là chánh gốc sao không biết
Thanh tịnh cần tu quý thực hành*

4) Montréal, 21/12/98 4 : 25 AM

Hỏi : Thiên cơ biến chuyển bất ngờ thì phải làm sao ?

Đáp : Thừa thiên cơ bất khả lậu là mọi việc sẽ xảy ra bất ngờ, chánh phủ cũng sẽ bó tay, nhìn sự thật cảm động và tự cứu, loài người có thiên tánh bất phục bất cứ sự rắc rối nào xảy đến

Kệ :

*Duyên lành vẫn giữ âm thầm
Tiến tới thanh cao tránh tạo lầm
Dứt khoát mưu cầu chung tiến bước
Chung hành giải quyết tự xuyên tâm*

5) Montréal, 22/12/98 8 : 15 AM

Hỏi : Thiên sao mới đạt pháp ?

Đáp : Thừa muốn đạt pháp thì phải dứt khoát thiên trong thanh tịnh

Kệ :

*Nguyên lý êm xuôi rõ chính mình
Tâm tu thanh tịnh hướng tâm linh
Trần đầy duyên đẹp trong thức giác
Thành tâm tu luyện tự mình mình*

6) Montréal, 23/12/98 8 : 07 AM

Hỏi : Thiện duyên tái hồi bằng cách nào ?

Đáp : Thừa thiện duyên tái hồi bằng chơn tâm thực hành tự đạt

Kệ :

*Qui nguyên giếng mới hiện chơn tâm
Chuyển tiến thực hành lý diệu thâm
Trong đạo có đời duyên tự ngộ
Cùng hành chung tiến ngộ chơn tâm*

7) Montréal, 24/12/98 8 : 59 AM

Hỏi : Tại sao mỗi mỗi phải thực hành nhiên hậu mới có kết quả tốt ?

Đáp : Thừa thực hành là tự khai triển, làm được hiểu được, thật sự dẫn thân tiến hóa hơn

Kệ :

*Thực hành chuyển tiến rõ chơn tình
Tháo gỡ thực hư tự phát minh
Thực triển chơn hành tâm đạt thức
Bền lâu vững chắc tự qui hình*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Linh Căn

*Linh căn giáng thế bóng hình
Bao gồm nguyên lý hành trình siêu nhiên
Bộ đầu ngũ tạng chẳng riêng
Hành tinh siêu diệu vượt xuyên thân hình
Có ngăn có nắp hành trình
Thủy triều khai triển tâm linh hợp hòa
Khí nguyên xoay chuyển mặn mà
Thành xương thành cốt tiết ra mô hình
Dựng thành thế giới tâm linh
Điều hành khối óc cảm minh đủ điều
Thiên cương 36 chiếu diu
Nhơn sanh địa sát tạo yêu dấn dò
Thần kinh khối óc tò mò
Vận hành sáng suốt quanh co vượt hành
Cùng chung thức hưởng khí thanh
Ra vào thanh nhẹ thừa hành đạo tâm
Cần khôn vũ trụ nguyên âm
Chuyển cho học hỏi thức tâm đến nơi
Biết là nguyên lý của Trời
Dù tâm tiến hóa mở lời nhủ khuyên
Khuyên người cảm thức tùy duyên
Thừa hành chánh pháp ngộ miền Đại La
Biết hồn biết vía cảm hòa
Thương người như một tình ta tình người
Sống vui ướm nở nụ cười
Hòa cùng vũ trụ rưới tưới đạo màu
Chẳng còn mở miệng than sầu
Tâm vô sở trụ tiến sâu đạo đời
Thăng hoa khai triển hợp thời
Hòa cùng thanh giới mở lời độ tha
Thất từng la võng chan hòa
Tình thương sống động tiết ra đạo mùi*

*Cùng chung ba cõi yên vui
Thanh bình đời đạo rên trui tiến hoài
Mắt thời cảm thức thanh đài
Tai thời thanh tịnh nghe ngoài như trong
Lưỡi thời khai triển điển vòng
Mũi thông hít thở từ trong ra ngoài
Xác thân qui hội miệt mài
Thành tâm phục vụ xét ai cũng mình
Thương yêu tha thứ hành trình
Giải thông đời đạo do mình dựng xây
Dù cho thay đổi đó đây
Tâm hành vững chắc giải khuây cảnh đời.*

Lương Sĩ Hằng
Orlando, 25-02-1989

TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

GIẢNG TẠI THIỀN VIỆN "HAI KHÔNG" (tiếp theo)

Oroville, California - 08/09/1989

Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà thậm chí giữa bạn đạo và bạn đạo mà chưa sáng nó cũng xích mích với nhau, là tại là cái trí nó chưa sáng nó mới xích mích.

Còn trí sáng là nó thật sự nhịn nhục. Mà những người nhịn nhục đó là cảm động được những người khác. Trong bạn đạo chịu tu, rồi tự nhiên người thiền phát sáng lên cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự thức giác cao siêu cho mọi người thức tâm, mọi người phải hướng về đó. Cho nên bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau, và nói sự thật mà thôi.

Còn xảo trá thì đối với Vô Vi, cứ dăm dăm nhìn là họ cũng tự nhiên họ rớt. Đã nhiều kỳ rồi, Vô Vi đã bị thử nhiều kỳ rồi, mà chúng thật nhiều kỳ. Những người nào mà gian dối thì tự nó rớt, chớ chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng với tất cứ ai, chỉ giữ tâm lo tu mà thôi.

Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn lắm, thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh, lo tu, tu dưỡng, là cái điều chánh, điều cần thiết trong kiếp này tạm bợ mấy chục năm.

Đây rồi chúng ta sẽ thấy người này đi tới người khác đi, đâu có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ, và mình chúc mừng cho họ thành công trong thanh tịnh.

Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu, nên cố gắng tu đi, các bạn không có hoang phí đâu.

Tôi năm nay 71 tuổi, được diện kiến các bạn là rất hi hữu. Lúc trẻ, tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết, rồi gần 40 tuổi, bởi đầu óc khùng quẩn không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tu nó khai mở ra, tôi mới được triển hạn như thế này: được vui, được khỏe, được mỗi năm có cơ hội gặp các bạn. Cho nên, cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử. Phần hồn chúng ta cảm thức được trường sanh bất tử, thành cái xác cũng được nhờ một phần. Tâm thức của chúng ta không có nghèo nàn chết khổ đâu!

Người không hiểu nó sợ chết khổ.

Ta hiểu, không có chết khổ; sung sướng ra đi!

Cho nên hôm nay vui, tôi về đây được tái ngộ các bạn; tôi mong các bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng cho chính mình. Trời cho ta mảnh đất là Tiểu Thiên Địa này, một cửa cải vô cùng tận, mà chúng ta không khai thác là chúng ta là người nghèo nàn nhất giữa Vũ Trụ này! Chúng ta liên hệ với Càn Khôn Vũ Trụ; sự sống của chúng ta là do Vũ Trụ Quang ban chiếu hằng ngày, hằng giờ; mà chúng ta không thật tâm tham thiền, chúng ta làm sao học được cái lực học thăng hoa của chân động Vũ Trụ mà tiến về Trời? Cho nên càng tu càng nhẹ, nhiều người ngồi tới hai, ba tiếng không thấy gì; nó đã nhẹ rồi, chân động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chân động của tự nhiên nó mới ngồi được lâu.

Nên tôi mong rằng các bạn đã ý thức được một phần và sẽ tiếp tục hơn nữa, vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất, phải một kỳ công mới khôi phục lại được, lấy lại những cái gì chúng ta mất.

Thanh tịnh mất thì trí không có sáng!

Hôm nay tiện tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn, và hóa giải để cho mọi người tự thức và tự tiến ở tương lai.

Thành thật cảm ơn các bạn!

Bạn đạo: Dạ thưa, chúng con rất cảm ơn Đức Thầy có những lời huân từ thật là cảm động chúng con.

Trước tiên thì con xin đọc những thắc mắc của bạn đạo, và xin quý bạn, nếu mà muốn lên phát biểu ý kiến thì lên trên micro nói, hoặc là đưa giấy cho tôi để mà tôi đọc và hỏi lại Đức Thầy. (còn tiếp)

Đề tài suy gẫm

Nghiệp là gì?

Cái nghiệp, trước khi nói nghiệp phải biết cái gì kêu là nghiệp! Khổ tâm là nghiệp! Mà nếu chúng ta bằng lòng hòa tan trong khổ thì gia đình chúng ta không còn nghiệp ! Còn nếu chúng ta còn ở trong lý chấp nhứt, nói kẻ tu người không, đó là lý chấp nhứt. Mà hòa tan trong khổ rồi mới thấy lập được hạnh, mà lập được hạnh rồi mới có cơ hội xử dụng lực của chính mình, tự tu tự tiến, ảnh hưởng những người trong gia đình chúng ta. Đó là nghiệp, chính ta tạo ra, ngày nay ta cảm thấy khổ và do đó chúng ta hòa tan trong khổ thì giải khổ, thì phước huệ song tu, mới về nguồn cội ! Không nên chấp nhứt với gia đình ! Không nói rằng, ta là người tu, các con không phải tu ! Con là người tu, cha mẹ không tu, không đúng ! Phải hòa tan trong cái khổ cảnh, hòa tan trong mọi trình độ, mới hiểu phước là gì, duyên là gì, huệ là gì, mới mong trình diện với đấng toàn năng ở tương lai !

Thầy giảng TĐ Montréal:

LỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ CÁC KHÓA SỐNG CHUNG NĂM 2025

	Địa điểm	Thời gian
Khóa Sống Chung NIỆM PHẬT	Thiền viện Nhẫn Hòa	9/5/2025 -16/5/2025
Khóa Sống Chung HỘI TỤ NHÂN HIỀN	Huntington Beach CA	16/6/2025 – 20/6/2025
Trại Hè Vô Vi	Thiền viện Nhẫn Hòa	3/7/2025 -7/7/ 2025
Đại hội Vô Vi 2025 DUYÊN LÀNH TẬN ĐỘ	Thiền viện Hai Không	22/9/2025 /26/9/2025
Khóa Sống Chung QUY HỘI TÌNH NGƯỜI	105 Wright Road Mareeba QLD 4880 Australia	23/9/2025 - 29/9/2025
Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Thiền viện Nhẫn Hòa	25/9/2025 - 28 /9/2025
Khóa Sống Chung TÌNH TRỜI SIÊU DIỆU	Hawaii	01/11/2025 -8/11/2025.

THƯ TỪ LAI VẮNG

T.L. 05/02/91
Mm

Sài Gòn ngày 12.1.91

Ông Đình Bình Bàc Tam

Đình thưa Bàc Tam thân thương thật nhiều của chúng con.

Đình thưa Bàc, chúng con mong Bàc và toàn thể gia đình của Bàc luôn an khỏe vì chúng con luôn nhớ Bàc cũng toàn thể gia đình, một niềm tin, một lòng mến sâu đậm. Bàc ơi! Tâm trí con luôn hướng về Trời Cha, nghĩ về mặt trời Bàc ở chân trời gia đình nào đó, để nguyện đi vào nơi an trú của Đấng Chí Cao.

Đình thưa Bàc! Chúa Giêsu sắp về nên giờ hướng nghe lời của Ngài. Ngay sáng một sáng đẹp, chúng con ra trước Thánh Cha em với bát hương tay cầm đầu hương và Bàc mong quý miền của Bàc và toàn thể gia đình hưởng một mùa Xuân ấm áp từ Thánh Cha Thánh của Thiên Chúa. Chúa Bàc, Con thân thuộc chúng con như thân người của Bàc nghe lòng mình hồi mát an yên hương Bàc long phục vụ.

(55)

Một lần nữa chúng con cảm mến hỏi Thánh Cha yêu chúng của Bàc, xin cảm bao tâm hồn bất hạnh như con bé bị dị tật đang nay chờ đợi no ấm. Con xin thay mặt các em cầu xin Chúa Bàc.

Tham Vít (Cháu)

Sydney, ngày 6/2/97

Kính gửi Soeur N

Chúng tôi vui nhận được thư của soeur đề ngày 12/1/97, được biết soeur cùng các em vẫn khỏe mạnh, tâm thành hướng về Chúa.

Ngày đầu năm là ngày trọng đại của người VN, dù giàu hay nghèo, đều hướng tâm về mọi sự thiện lành tốt đẹp nhất trong năm Đinh Sửu. Chúng tôi xin gửi đến những lời cầu chúc an lành nhất ban chiếu cho Soeur và các em cùng hưởng luồng thanh khí Chúa ban trong năm an lành.

Tình thương thật sự qui một chỉ có Chúa chứng tâm, mọi người đều an vui trong đêm giao thừa; đó là một tập quán tốt của quần sanh đã hình thành dâng Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu; có gì quý bằng chúng ta đồng tưởng đến Ngài trong niềm tin vô tận; mọi người sẽ ổn định với tâm thành sẵn có!

Cảm động mà rơi lụy vì quý thương Chúa đã hy sinh thân xác cứu con Ngài. Niềm vui lại đến với quần sanh, khi mọi người đều thấu triệt nguyên lý của Trời Đất đã hình thành mỗi thể xác đều hướng về tình yêu vô tận của Ngài, chung hành cùng tiến, ngày bình minh rạng rỡ tâm thức của người hành đạo và hiểu đạo. Chúng ta sẽ không còn khổ nếu niềm tin của chúng ta không thay đổi.

Soeur đã hành khổ để giúp đời, ý thiện lành luôn luôn hòa tan tận nơi đau khổ của quần sanh, lúc nào cũng phục vụ và tiếp tục phục vụ đến hơi thở cuối cùng trong tinh thần nung nấu tình Mẹ trên mặt đất, nhìn bày con chịu chút mà phát tâm tận độ. Đó là điểm son trong niềm tin, xây dựng, và xây dựng, cứ vót và cứ vót!

Chúng tôi xin thành thật cảm ơn những lời chúc tụng quý báu của quý Soeur và các em thương mến, thật thà là mối tình yêu thương nhất của Thượng Đế.

Kính chúc soeur cùng các em an vui.

Quý thương,


Lương Sĩ Hằng,

TB: Điếc, đui, câm!!! Chỉ có tình thương là sự cứu cánh của cuộc sống.

Thông báo video& Audio Tuần Lễ 11, 16-03-2025

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Minh Tâm Thiên Giác - Đức Thầy giảng tại trại tỵ nạn Palawan ngày 6-3-1983

<https://youtu.be/yJLxwfD98WI?si=IY9ciAyCd7JVdit8>

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị videotuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

03-2025 Phát 2 nồi cháo mỗi sáng cho bệnh nhân dân tộc nghèo tại bệnh viện

https://youtu.be/8qKS5pxFsA0?si=PGXjccu_ZFSzRVN4

03-2025 Phát gạo và nhu yếu phẩm cho người gia neo đơn và người khuyết tật ở Hà Tĩnh

<https://youtu.be/ila5wGSqdY4?si=DiYBBHTE98j5TCVJ>

03-2025 Tặng 50 xe lăn cho người nghèo tàn tật

<https://youtu.be/NKBcJW-TLL8?si=bpT4Xixv3a2Zxyf0>

MỤC BÉ TÁM bản bạc cùng các bạn khắp Năm Châu –Mục Bé Tám Cuốn 57 câu 1686 tới 1716- Tháng 10 năm 1994. Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/XbMWx3t2Lvw?si=r91JTOkyDmiYt-2c>

Tuần Báo Phát Triển Điển Năng số 1549 - Hơi thở cuối cùng là hơi thở làm sao?

<https://youtu.be/4uxPWVLRZcQ?si=XCpb4P-niTF0IHLq>

Độc Thơ Đức Thầy cuốn 50 Khắc khổ tự tu viên tiến lần ?

<https://youtu.be/Vo-7zojzLSM?si=rK1DIRq9anuSnPGM>

Ban video kính mời

THƠ BẠN ĐẠO

Vía Hồn Ly Biệt

> (Đọc xuôi)

> Man mác vương buồn thương nhớ ai!

> Tàn thu đượm nhỏ lụy canh dài,

> Nhớ nhung hình bóng xa xưa lối,

> Sang hiền dáng phủ chẳng tàn phai.

>

> Phụng loan ly biệt cổ hòa minh,

> Dung bao ngọc sắc phủ đình huỳnh.

> Thước Ô đàn kết Ngân Hà khúc,

> Trùng dương nhạc trỗi réo âm thanh.

>

> Lữ hành giục thị thường quan nội,

> Thư thiết tỏ lòng tiếng thúc thôi.

> Lý lao muôn giải minh hành mẫn,

> Dư âm đoãn khúc tiếc giao bôi.

>

> Nghệ thường dẫn lối tiếp phương muôn,

> Thê phu cách biệt lệ dầm tuôn.

> Trẻ đàn cung nhịp ngăn tâm sự,

> Khê sơn tiếng gọi trở về nguồn...!

>

>

> (Đọc ngược)

> Ai nhớ thương buồn vương mác man,

> Dài canh lụy nhỏ đượm thu tàn,

> Lối xưa xa bóng hình nhung nhớ,

> Phai tàn chẳng phủ dáng hiền sang.

>

> Minh hòa cổ biệt ly loan phụng,

> Huỳnh đình phủ sắc ngọc bao dung.

> Khúc Hà Ngân kết đàn Ô Thước,

> Thanh âm réo trỗi nhạc dương trùng.

>

> Nội quan thường thị giục hành lữ,

> Thôi thúc tiếng lòng tỏ thiết thư.

> Mẫn hành minh giải muôn lao lý,

> Bôi giao tiếc khúc đoãn âm dư.

>

> Muôn Phương tiếp lối dẫn thường nghệ,

> Tuôn dầm lệ biệt cách phu thê.

> Sự tâm ngăn nhịp cung đàn trẻ,

> Nguồn về trở gọi tiếng sơn Khê....!

>

> Hải Vân

> Calgary - Ngày 06 tháng 03 năm 2025